

วันที่ 26 มกราคม 2567

เรื่อง แจ้งกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรกของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 2 (SSP-W2)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ตามที่บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (SSP-W2) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2”) จำนวนไม่เกิน 253,550,000 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564 โดยมีกำหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ได้ในวันสุดท้ายของเดือน กุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และ พฤศจิกายน ของแต่ละปีปฏิทิน ซึ่งวันใช้สิทธิครั้งแรกจะตรงกับวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567

บริษัทจึงเรียนมาเพื่อแจ้งสิทธิของท่านในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 ที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 จะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น. ภายในระยะเวลา 5 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้ง ยกเว้นการแสดงความจำนงใช้สิทธิครั้งสุดท้าย กำหนดให้มีระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทฯ ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งดังกล่าว

วันกำหนดการใช้สิทธิ 28 กุมภาพันธ์ 2567

อัตราการใช้สิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น เว้นแต่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ ซึ่ง ณ ปัจจุบันมีการปรับสิทธิครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 คือ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญ 1.21 หุ้น

ราคาการใช้สิทธิ 20 บาทต่อหุ้น เว้นแต่มีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ ทั้งนี้ราคาการใช้สิทธิจะไม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ซึ่ง ณ ปัจจุบันมีการปรับสิทธิครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 3



SERMSANG
POWER CORPORATION

พฤษภาคม 2566 คือ 16.529 บาทต่อหุ้น

รายละเอียดบัญชีธนาคารของบริษัท บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 030-8-58816-5

ธนาคารกสิกรไทย สาขา สำนักพหลโยธิน

สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ นักลงทุนสัมพันธ์ หรือ เลขานุการบริษัท

บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)

325/14 ถนนหลานหลวง แขวงสีแยกมหานาค

เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

โทร 02-628-0991-2

อีเมล info@sermsang.co.th

เพื่อให้ท่านได้พิจารณาข้อมูลรายละเอียดและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดของการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 ใบแจ้งความแจ้งการใช้งานใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 และข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯที่

<https://investor.sermsang.com/th/shareholder-information/information-for-the-warrant-holders>

หากมีคำถามหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมประการใด กรุณาติดต่อ นักลงทุนสัมพันธ์ โทร 02-628-0991-2 หรือ info@sermsang.co.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชยุตม์ หลีหเจริญกุล)
ประธานเจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน